



**คณะวิทยาศาสตร์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ บริษัท มาร์ส วัน จำกัด เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีความพร้อมทำงานในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ** เพื่อพัฒนาบุคลากร ผ่านการฝึกปฏิบัติงาน ฝึกอบรม สัมมนา แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ เพื่อยกระดับวุฒิการศึกษาและเพื่อศึกษาวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืช เพื่อนำไปใช้งานได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดนวัตกรรมใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมพืชมังสาหาร สำนักงานอธิการบดี 2



**มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำเสนอความสำคัญ ความเป็นมา และเป้าหมายของโครงการวิจัย “โครงการขับเคลื่อนการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนักรัก (๒) ท้องถิ่นย่านเมืองเก่าอุบลราชธานีบนฐานอัตลักษณ์พหุวัฒนธรรม”** ต่อที่ประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลนครอุบลราชธานี และภาคีเครือข่ายจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อวางแผนการทำงานวิจัยในการยกระดับคุณค่าและมูลค่าทุนทางวัฒนธรรม สู่อุตสาหกรรมเศรษฐกิจชุมชนและสำนักรักท้องถิ่นบนฐานอัตลักษณ์พหุวัฒนธรรม เมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี



**ทีมวิจัยโครงการวิจัยย่อย “การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเสมือนจริงเพื่อขับเคลื่อนวัฒนธรรมและเศรษฐกิจชุมชน อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี”** ภายใต้โครงการวิจัย “การขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี” เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ส่งเสริม ช่างจักสานและชุมชนที่มีฝีมือดีทุกแห่งให้การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการจักสานด้วยวัสดุไม้ไผ่จากธรรมชาติไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมไปกับกาลเวลา เมื่อวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา บ้านท่าลั้ง ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี



**คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย จัดเวทีประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่ 16 ระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ** เพื่อคัดเลือกนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา 6 แห่ง ที่ส่งทีมนักศึกษา 12 ทีม เข้าร่วมการแข่งขันนวัตกรรมอาหารที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกทีมนักศึกษา 3 ทีม เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศต่อไป เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี 1



**คณะเกษตรศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การอบรมทางด้านการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร”** ภายใต้โครงการ “การเพิ่มศักยภาพในการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต” ให้กับเกษตรกรและชุมชนภาคีเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 อปท. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เกษตรกรผ่านการอบรมการปลูกพืชที่ปลอดภัยและเหมาะสม การขยายพันธุ์พืช การใช้ชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช การเพาะ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก เมื่อวันที่ 25 - 26 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา ณ อาคารเรือนเพาะชำ



**สำนักงานรักษาความปลอดภัยและสวัสดิการภาพบุคลากร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การป้องกันและระงับอัคคีภัย พัฒนาทักษะความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการดับเพลิง และอพยพหนีไฟ สามารถระงับเหตุเพลิงไหม้ในเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ”** ให้กับบุคลากรสำนักงานอธิการบดี เพื่อนำความรู้ ทักษะ วิธีการและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี 1 - 2